

## **CÂU HỎI THƯỜNG GẶP VỀ GIÁO DỤC BAO GỒM SOGI (FAQ): HƯỚNG DẪN CHO GIA ĐÌNH**

Trong khắp Học khu, các giáo viên đã trả lời các câu hỏi về giáo dục bao gồm SOGI. Phần sau đây là tổng hợp của những câu hỏi được hỏi nhiều nhất. Chúng tôi hy vọng rằng những thông tin này sẽ hữu ích; tuy nhiên, mọi tình huống đều khác nhau. Nếu bạn có câu hỏi cụ thể liên quan đến giáo dục của con mình, vui lòng liên hệ với hiệu trưởng trường học của bạn.

**Sau đây là một số câu hỏi thường gặp và câu trả lời về giáo dục bao gồm SOGI:**

**CÂU HỎI:** Liệu giáo dục bao gồm SOGI có thúc đẩy hướng tính dục hoặc bản sắc giới tính cụ thể không?

**TRẢ LỜI:** Giáo dục bao gồm SOGI không thúc đẩy bất kỳ hướng tính dục hay dạng giới tính cụ thể nào. Nó được thiết kế để tạo ra một môi trường an toàn và bao gồm cho tất cả học sinh, bất kể hướng tính dục hay dạng giới tính của họ. Nó nhằm chống lại sự phân biệt đối xử bằng cách thúc đẩy việc đại diện cho tất cả các loại người trong tài liệu lớp học và nâng cao nhận thức về những trải nghiệm và thách thức mà những cá nhân 2SLGBTQIA+ đối mặt.

**CÂU HỎI:** Các tài nguyên bao gồm SOGI có không phù hợp và chứa nội dung rõ ràng không? **TRẢ LỜI:**

Không có nội dung khiêu dâm hoặc rõ ràng trong bất kỳ chương trình giảng dạy nào tại các trường học của chúng ta. Giáo dục bao gồm SOGI và các tài liệu đề cập đến các chủ đề như bản sắc đa dạng, sự đa dạng về gia đình, định kiến, bắt nạt và tên gọi. Những tài liệu này giúp giáo viên đảm bảo mọi người cảm thấy được bao gồm khi giảng dạy bất kỳ lĩnh vực của môn học nào, bao gồm Môn Xã hội học, Tiếng Anh và Giáo dục Nghệ thuật.

**CÂU HỎI:** Liệu giáo dục bao gồm SOGI có vi phạm quyền của phụ huynh/người chăm sóc?

**TRẢ LỜI:** Giáo dục bao gồm SOGI được thiết kế để bổ sung cho những nỗ lực của phụ huynh/người chăm sóc trong việc giảng dạy các giá trị thiết yếu về sự tôn trọng và chấp nhận tất cả mọi người. Nó không làm suy yếu quyền của phụ huynh/người chăm sóc, mà ngược lại, đóng góp vào việc hiểu biết rộng hơn về tính đa dạng và bao gồm cho mọi học sinh và gia đình.

**CÂU HỎI :** Có phải giáo dục bao gồm SOGI giống như giáo dục về sức khỏe tình dục không?

**TRẢ LỜI:** Không, SOGI là một chủ đề riêng biệt và khác biệt so với giáo dục về sức khỏe tình dục. Giáo dục bao gồm SOGI được thiết kế để thúc đẩy sự hiểu biết, tính bao gồm và hỗ trợ cho tất cả học sinh. Nó bao gồm một loạt các chủ đề rộng hơn, bao gồm bản sắc cá nhân, sự tôn trọng và sự thuộc về. Trong khi đó, giáo dục về sức khỏe tình dục là một phần của chương trình Giáo dục Thể chất và Sức khỏe của BC. Nó tập trung vào các khía cạnh sinh học, sinh lý và sinh sản của tình dục con người. Gia đình, sau khi tham khảo với trường học, có thể sắp xếp cách giảng dạy khác thay thế cho chủ đề nào đó nằm trong chương trình Giáo dục Thể chất và Sức khỏe dành cho học sinh từ mẫu giáo đến lớp 10. Tuy nhiên, điều này không áp dụng cho giáo dục bao gồm SOGI <sup>12</sup>.



**CÂU HỎI:** Liệu giáo dục bao gồm SOGI có liên quan đến việc tuyển dụng học sinh để trở thành 2SLGBTQIA+ không?

**TRẢ LỜI:** Điều nhận xét này vô căn cứ. Giáo dục bao gồm SOGI nhằm tạo ra sự hiểu biết, chấp nhận và sự bao gồm cho các cá nhân 2SLGBTQIA+. Nó không tìm kiếm việc tuyển dụng hoặc ảnh hưởng đến hướng tính dục hoặc dạng giới tính của học sinh. Giáo viên tôn trọng và đánh giá cao bản sắc riêng biệt của từng học sinh và nỗ lực tạo ra môi trường lớp học bao gồm.

**CÂU HỎI:** Tại sao giáo dục bao gồm SOGI là một chương trình gần đây và gây tranh cãi trong giáo dục?

**TRẢ LỜI:** Giáo dục bao gồm SOGI, giống như việc bao gồm các văn hóa và chủng tộc đa dạng, đã là một phần của mục tiêu rộng hơn về đa dạng và bao gồm trong các trường học của chúng ta trong nhiều thập kỷ. Mặc dù SOGI đã thu hút sự chú ý gần đây, đó không phải là một khái niệm mới. Nó được hỗ trợ bởi nhiều tổ chức giáo dục, học khu cũng như các chuyên gia phát triển trẻ em và sức khỏe. Hướng tính dục và dạng giới tính cũng được bảo vệ dưới Luật Nhân Quyền của BC, Hiến pháp về Quyền và Tự do của Canada và các luật của tỉnh. Sở Giáo Dục Vancouver đã có chính sách về SOGI từ năm 2004.

**CÂU HỎI:** Giáo dục bao gồm SOGI không cần thiết vì những vấn đề này không liên quan đến tất cả học sinh, tại sao giáo viên không chỉ tập trung vào môn đọc, viết và toán?

**TRẢ LỜI:** Học sinh 2SLGBTQIA+ là thành viên của cộng đồng học sinh của chúng ta và thường đối mặt với các thách thức duy nhất liên quan đến bản sắc của mình. Các nghiên cứu cho thấy việc có các lớp học bao gồm và các chính sách và giáo dục chống bắt nạt cụ thể về SOGI cải thiện môi trường trong trường học bằng cách giảm bớt phân biệt đối xử, trầm cảm, lo âu, sử dụng chất gây nghiện, ý định tự tử và việc thử tự tử cho tất cả học sinh. Giáo dục và tài liệu về SOGI giúp đảm bảo trường học chào đón mọi người và cho phép học sinh học tập tối đa trong môi trường an toàn và hỗ trợ.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về giáo dục của con mình, vui lòng liên lạc với trường học của mình. Chúng tôi trân trọng và khuyến khích có giao tiếp cởi mở với gia đình và cũng nỗ lực đảm bảo gia đình được thông báo tường tận và tích cực tham gia trong hành trình giáo dục của con mình.

